

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác tháng 7, 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

#### **I. Kết quả công tác tháng 7 năm 2020:**

Trong tháng 7 năm 2020, Thường trực, 2 Ban, 5 tổ đại biểu và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng các quy chế làm việc, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Kế hoạch công tác của HĐND huyện năm 2020; Duy trì hoạt động thường xuyên và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Hai Ban HĐND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác giám sát theo Chương trình và Kế hoạch giám sát năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban.

- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy, các cuộc họp do UBND huyện mời tham dự. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công 02 Kỳ họp thứ Mười tám (Kỳ họp bất thường) và Kỳ họp thứ Mười chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện; Giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với đoàn công tác của HĐND thị xã Sapa tại huyện;

- Ban Pháp chế: Tiếp tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đối với các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai - xây dựng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 7 hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười chín của HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, giám sát các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 đầu năm 2020. Theo dõi, cập nhật các hồ sơ liên quan tới công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của HĐND và UBND huyện để chuẩn bị công tác thẩm tra của Kỳ họp thứ Hai mươi (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện.

- Ban Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Ban, của cử tri tại 7 hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười chín của HĐND huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xây dựng và ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Duy trì mối liên hệ với cử tri để giải thích, tiếp thu và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri nơi trúng cử đến Thường trực, các Ban HĐND huyện. Xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra của

Ban đối với chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm C trọng điểm và xem xét về việc bổ sung phương án sử dụng kết dư ngân sách; danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 do UBND huyện trình Kỳ họp thứ Hai mươi (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện.

**Năm Tổ đại biểu HĐND huyện:** Tổ chức, theo dõi những kiến nghị của cử tri nơi mình trúng cử để theo dõi đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết, đồng thời làm tốt việc giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri nơi trúng cử;

## **II. Chương trình công tác tháng 9 năm 2020:**

HĐND huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, các quy chế làm việc và Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 30/12/2019 về công tác chủ yếu của Thường trực, hai Ban và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2020.

### **Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện:**

- Duy trì công tác hội ý và sáng thứ hai đầu tuần

- Tiếp tục triển khai và duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính và định kỳ vào buổi sáng các ngày thứ năm hàng tuần, dự các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức khi được mời tham dự.

- Bộ phận chuyên trách HĐND huyện theo dõi, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Kỳ họp thứ Hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện và xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Phiên họp thứ 41 của Thường trực HĐND huyện theo quy định.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết các Kỳ họp của HĐND huyện.

**Ban Pháp Chế:** Tiếp tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười chín trong lĩnh vực pháp chế. Tổ chức giám sát công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, giám sát các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 đầu năm 2020 theo kế hoạch của Ban. Chủ động tổ chức Hội nghị thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ hai mươi (kỳ họp chuyên đề) theo phân công của Thường trực HĐND huyện, khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

**Ban Kinh tế - Xã hội:** Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Triển khai khảo sát và tổ chức giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2020 – 2021 đối với các cơ sở

